

MỘT PHÚT TRỞ LÒNG

Tác Giả: K10 Nguyễn Minh Hùng
Thứ Năm, 15 Tháng 3 Năm 2012 10:03

Bài viết của K10 Nguyễn Minh Hùng nhân chuyến về quê ở Sóc Trăng.

Buổi trưa, ngày đầu tuần tháng 3 chạ vào hè mà khí hậu Việt nam đã hâm hấp oi bức ngột ngột, mồ hôi cứ tuôn nhồm nhồm trong lớp áo mỏng manh. Thời tiết khó có một cảm giác thoải mái, cho dù vùng quê luôn được bao phủ bởi xum xuê cây trái xanh tươi và một không gian êm dịu ta có thể tìm thấy những thú vui ngay trên mảnh đất chôn nhao của quê hương mà từng ngày vĩnh viễn xa rời! Năm đông chạ trên chiếc võng được mắc trên 2 tầng cây rợp bóng cùng nhâm nhi một trái dưa tươi mát lành, không gian chìm ngập buồn tênh! Thời gian trôi đi một tình cảm tha thiết đến quý thầy, quý anh chị, quý bạn hữu đồng môn, đồng khóa đã từng cùng mình chia sẻ, gửi gắm và đến chia buồn cho bạn từng bị mất mình với cõi vĩnh hằng an nghỉ! Xin được khấn ghi tình cảm sâu sắc này và tri ân tất cả.

Trên chuyến xe thênh thang từ Sài Gòn xuôi về miền tây với tâm trạng bối rối của hình ảnh đứa con xa rời mái nhà xưa có người thân mong đợi ngày nào mà sao thời gian có chút xốn xang cay đắng như khách nhàn du ngoạn ngang trên vùng đất lạ. Có những hình ảnh thân quen và cũng có những xa lạ chua xót đến chôn nhòng. Đầu rồi những tháng ngày năm cũ, những tà áo dài thướt tha, cà phê góc phố bên bờ sông hôm, màu xanh lá rợp ngời m trang phố nhộn nhịp... (Hội ngộ không quên, Thời Đâu và ... màu xám CSQG)

*Lời xưa xe ngựa a hân thu thỏ,
Đến cũ lâu đài bóng tịch điền.*

Đang lơ mơ với hình ảnh quá khứ nhìn nhòa thì cái TV phía trước của xe chiếu xuống đám khán giả bắt đầu diễn ca nhạc của trung tâm Asia... Nam Lộc, Việt Dũng... những nhân vật nổi lên án ngữ (cho là các kỳ phùng địch thủ, v.v...) đang ra rả "tuyên truyền xuyên tạc, đánh phá cách mạng" từng bừng và đám hành khách giật mình chăm chú theo dõi tình hình. Đúng là nhìn thấy làm mình bực "sock", họ nhìn quanh thấy mọi người có vẻ rất bình thường! Một vài phút sau, mình lại có cảm giác lâng lâng thích thú, bèn đưa tay thăm dò với bác tài "ạ ... sao đĩa hát này lại được hát đây anh hả?" Bác tài chạ kíp trả lời thì hành khách lau nhau "Chị ơi, bây giờ ai mà sẵn lòng hát, ai cũng có hát rùm rộ kia kìa!" Thời gian quýnh "tổ sống" vô cùng. Thành quả mấy năm ngoi CSVN xây dựng trên xương máu của người dân, được cùng người dân thấy rõ bên cạnh đó vô tình mà quay lưng và hi vọng nhiên nhiên họ không tiên khởi VNCH vẫn còn đó và chạ truy cập bá cho con cháu những cách sống của giá trị văn hóa nhân bản và tiếp Việt nam Cộng Hòa (đã trở thành bắt buộc và vĩnh viễn sáng muôn đời!)

Asia không hẳn là sự sụp đổ mà là một cây hoa quý hiếm mọc lên từ góc rìa văn hóa tinh anh của một nền văn minh phôi pha đã đâm chồi nảy lộc, đem hoa kết

MỘT PHÚT TRỜI LÒNG

Tác Giả: K10 Nguy n Minh Hùng
Thứ Năm, 15 Tháng 3 Năm 2012 10:03

trái, duy trì mạch sống tinh thần của người Việt qua gia đình khắp nơi trên thế giới và nhất là vận động tình cảm và phát huy ngay trên mảnh đất của người phát sinh và đang song hành đi cùng với thời đại công nghệ phi văn hóa, phi chính nghĩa mà chúng ta không còn mong đợi một cuộc phán xét cuối cùng! Vì cái văn hóa tinh anh đó đang sống lan tràn khắp hàng cùng ngõ hẻm áp xuống qua mọi ý niệm mà hải ban sống trở thành sinh hoạt bình thường thì quan niệm chính trị của kẻ cầm quyền thì rõ ràng ngay trước mắt.

Và khắp nơi, công nhân công nghiệp, hàng quán ăn uống, phố chợ buôn bán, v.v ... chuyên rộn ràng với tham nhũng, làm tiền của cán bộ, công an như là những chuyên bình thường đi cùng với thăm hỏi buôn may bán đắt mình thấy cảm thấy những cho thân phận người dân sống dưới chế độ phi nhân đến bao giờ



Người quán uống cà phê chuyên văn viết bên bè đã là chuyên môn họ trong đời mà nghe họ lý sự vung vít đâm ra người người với sự dè dặt "quá đáng" của mình, rồi bỗng nhiên cảm thấy khi nghĩ đến lại như những thân thường của Lý Minh Bền (thường bên bên ghép vào thành phần nguy hiểm vì có thể là CIA hay CIB gì đó, mà thấy ra anh ta chỉ làm nhiệm vụ cho Liên Hiệp Quốc, có lẽ đơn vị phái đoàn 24 Bác Sĩ không biên giới với VN giới thiệu cho 62 trẻ em nghèo bên đất nước mình và thấy cho mọi gia đình bên nhận \$100.000 VN làm lễ phí, thế mà đã bên các an ninh VN nghi ngờ không cho vào nước của thì thấy họ CSVN có muốn thấy dân chúng hay không?) Họ nói như sau: "Mày viết bên này hãy dè dặt và thấy trên ăn tiếng nói nghe mày" những cũng có khi cao họ mình không cảm thấy có lẽ trên xe ra Sóc Trăng mọi người đang nói với bên Ninh Kiều Cần Thơ, mình cao họ thấy câu chuyện của ai đó "Chiều chiều đi dạo Ninh Kiều, Đón chân tiếng Bác, đời người họ dân" Cần xe cảm thấy rùm, mình bỗng thấy họ và lo sợ vu vơ!

Nhìn với một kinh tế xã hội thì có khi sự tiến bộ, tuy cảm thấy trong hơn 3 thập niên của những thập niên vùi dập vào bóng tối mù quáng thực hiện những công việc chính nghĩa vô vọng. Nếu so với chỉ 2 thập niên xây dựng đất nước nát chến tranh, Hàn Quốc và Nhật Bản mọi sự đáng là tầm vóc cho nhân loại.

Tiêu chí của chúng ta vận chuyển một tuấn kiệt thăm thú nên những những đi vào trong thấy và xét đoán cũng có thể là chính quan hay lịch sử, những ít người mình cũng biết tình dân sinh như thế nào, để vùng bên kích thích vào hành trạng họ sống với.

MỘT PHÚT TRỜI LÒNG

Tác Giả: K10 Nguy&#n Minh Hùng

Thứ Năm, 15 Tháng 3 Năm 2012 10:03

Một lát nữa chúng tôi và gia đình kính gửi đến quý thầy, quý anh chị, quý bạn đồng môn, bạn đồng khóa lời chào trân trọng cảm ơn. Xin trên ban an bình đến tất cả.

Trân trọng

Nguy&#n Minh Hùng K10